

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้เขียน นางสาวกันยารัตน์ เอี่ยมอัมพร

ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติการศึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ดร.นุช หารตระกูล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ และสร้างสมการในการพยากรณ์ปริมาณการผลิตผลงานการวิจัย รวมไปถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัย และหาแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ โดยตัวแปรอิสระที่ศึกษาคือ ภาระงานสอน เวลาที่ใช้ทำการวิจัย ความเพียงพอของทุนอุดหนุนการวิจัย ความรู้พื้นฐานการวิจัย ทักษะคิดที่มีต่อการวิจัย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการวิจัย การสนับสนุนจากหน่วยงานด้านแหล่งค้นคว้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่เอื้อต่อการวิจัยด้านบุคลากรที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทนเกี่ยวกับการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2545 จำนวน 155 คน

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ คือภาระงานสอน เวลาที่ใช้ทำการวิจัยและทักษะคิดที่มีต่อการวิจัย โดยภาระงานสอนมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณการผลิตผลงานการวิจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น -0.263 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $.05$ สำหรับเวลาที่ใช้ทำวิจัยและทักษะคิดที่มีต่อการวิจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณการผลิตผลงานการวิจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น $.263$ และ $.240$ ตามลำดับ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $.05$

2. ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ภาระงานสอนและเวลาที่ใช้ทำการวิจัย

กันยารัตน์ เอี่ยมอัมพร. 2546. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ =

Factors Affecting Research Production Quantity of Payap University's Staff.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผลการสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดังนี้

2.1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

$$Y = 30.59 - 1.00 \text{ Teach} + 0.928 \text{ Time}$$

2.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Z = -0.237 \text{ Teach} + 0.237 \text{ Time}$$

กันขารัตน์ เอื้อมอัมพร. 2546. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ =

Factors Affecting Research Production Quantity of Payap University's Staff.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.